

ดวงออนไลน์ (26 กันยายน 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่อาภัพในเรื่องคู่ ส่วนหนึ่งเพราะ ดาวทเวะสนธยา

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “น้อง” เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 เวลา 23.30 น. กทม. เพศหญิง

คุณน้องจัดว่าเป็นคนดีเอาการคนหนึ่ง และออกจะเป็นคนใจใหญ่ใจโต กล้าได้กล้าเสียแบบ นักเลง ซึ่งอาจนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้

ที่สำคัญที่คุณจะต้องระลึกไว้เสมอก็คือ ดวงชะตาของคุณเป็นดวงแบบตึกตากลมลูก อาจจะรุ่งเรือง ได้อย่างมาก และก็สามารถพลิกผันมาตกต่ำได้อย่างทันทีทันใด จึงต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอ จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเพื่อความไม่ประมาท

คำถามที่หนึ่ง หนูอยากขายเครื่องสำอางจะดีมั๊ย เพราะว่างานมานานมาก อยากมีร้านเล็กๆหาเงิน ไว้ตอนแก่กว่านี้ เพราะแม่เพิ่งเสียชีวิตจะมีบ้านของตัวเองมั๊ยคะ

ดวงชะตาของคุณไม่ค่อยจะเอื้อในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเองเลย เพราะดวงเรื่องลูกน้อง ของคุณไม่ดีเลย โอกาสที่จะถูกลูกน้องโกงก็มี และมีโอกาสเสียหายจนถึงขั้นถูกฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลได้ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องระวังก็คือ ช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ดังนั้น หากอยู่ดีๆ หรือ ทำงานกินเงินเดือนไปก่อนเพื่อรอจังหวะก็น่าจะดี

ส่วนเรื่องที่คุณแม่ของคุณเพิ่งจะเสียชีวิตไปนั้น ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นในดวงชะตาของคุณครับ

เรื่องบ้านนั้น ผมคิดว่าก็น่าจะมีได้ล่ะครับ เพียงแต่อาจจะช้ามาก เพราะมีดาวเข้ามาขัดขวางอยู่ อาจจะต้องรอไปจนคุณอายุเกือบ 60 ปีล่ะครับ

แต่ยังไงก็น่าจะมีครับ ขอให้กำลังใจครับ

คำถามที่สอง เรื่องหนี้สินที่ยังคาราคาซังอยู่จะมีปัญหามั๊ยคะ ทำไมหาเงินได้ก็หมดไม่เหลืออะไรเลย ต้องอาศัยพี่อยู่กิน กลุ่มใจมาๆ ทำกิจการมาก็เจ๊งเลยหยุด

ผมคาดว่า ความเสียหายในเรื่องธุรกิจของคุณจนทำให้เป็นหนี้เป็นสินก็น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ตุลาคม 2548 จนถึงเมษายน ปี2552

อย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้น ดวงชะตาของคุณไม่เหมาะกับการลงทุนในกิจการของตัวเอง หรือเสี่ยงโชคในกิจการใดๆทั้งสิ้น เมื่อมีการลงทุนอะไรลงไป อาจจะถูกตีในช่วงแรก แต่ก็ส่งผลร้ายตามดวงเดิมครับ

ส่วนเรื่องหนี้สินที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ผมไม่ทราบว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน แต่ในดวงชะตาของคุณบอกว่า มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดีความได้ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 คือ ปีหน้า

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คือ ให้หาทางเจรจาประนีประนอมกับเจ้าหนี้ มีมากก็จ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย ไม่มีก็หาทางผ่อนผันไป หากเราแสดงให้เห็นว่า ไม่มีเจตนาจะเบี้ยวหนี้ คิดว่าเจ้าหนี้ก็น่าจะยอมนะครับ

ถ้าจะให้ผมดูว่าช่วงไหนที่การเงินน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้าง ก็น่าจะเป็นปี 2562 ครับ

คำถามสุดท้าย อนาคตจะเป็นยังไงคะ มีสามีก็เหมือนไม่มี สามีจะพึ่งพาได้มั้ยตอนแก่ตัว กลุ่มใจมากแก่แล้วมาตงงาน เงินก็ไม่มีเก็บ

ดวงชะตาเรื่องคู่ของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอมาก อ่อนแอมาตั้งแต่ตอนที่คบหากันเป็นแฟนแล้ว การแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่เกิดขึ้น ซ้ำร้ายชีวิตหลังจากอยู่กินกันตามประสาสามีภรรยาแบบไม่เปิดเผยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก

ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า คุณเองไม่ค่อยจะมีความสุขตามประสาผิวเมียที่ควรจะมีกัน ความผูกพันก็เลยอาจจะน้อย ความประทับใจในกันและกันก็อาจจะน้อยตามไปด้วย

คุณได้ส่งวันเดือนปีเกิดของแฟนของคุณมาให้ด้วย ผมก็จะดูให้ในเรื่องที่คุณถามนะครับ แต่คงจะหลังจากนี้ ผมจะลองดูดวงสมพงษ์ให้คุณด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องชีวิตคู่ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จของคุณนั้น ก็ขอบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นที่ดวงชะตาของคุณเอง รวมทั้งเรื่องยุ่งยากลำบากต่างๆที่คุณประสบอยู่ ก็เป็นวิบากกรรมของคุณแต่ชาติปางก่อนครับ

หากคิดได้อย่างนี้ ก็ควรจะพยายามทำใจ หันเข้าหาทางธรรมเพื่อดับความวุ่นวายในใจ ด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะคุณทำว่า ที่ผ่านมามันจะไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไรหรอกด้วย

นอกจากนี้ ดาวแห่งความรักของคุณก็ยังเป็นดาวทเวะสนธยา เหมาะสมที่จะหันหน้าเข้าหาทางธรรม ก็จะอาจจะพบกับความสุขได้ในบั้นปลายของชีวิต

ผมขอให้กำลังใจในการต่อสู้ในแนวทางของพุทธศาสนาครับ

มีอะไรก็เขียนมาถามใหม่ได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณน้อง ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า บุญมา ครับ

